

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CHỢ ĐỒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Chợ Đồn, ngày tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Bổ sung kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về thành lập đoàn giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 17/11/2023, UBND huyện có Báo cáo số 579/UBND-VP về trả lời ý kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân huyện (UBND) báo cáo bổ sung kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện, như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri:**

Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-HĐND-UBND-MTTQ ngày 21/9/2021 giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban TT UBMTTQVN huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước và sau kỳ họp thứ 9, Thường trực HĐND huyện chuyển đến UBND huyện 56 ý kiến, kiến nghị cử tri<sup>1</sup>. Theo báo cáo các ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Nông - Lâm nghiệp (09 ý kiến); đất đai – Tài nguyên môi trường (16 ý kiến); Giao thông thủy lợi (11 ý kiến); Điện lực (11 ý kiến); viễn thông (03 ý kiến); Giáo dục - Y tế (03 ý kiến); 03 ý kiến kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực khác.

Qua kết quả trả lời, giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thấy các cơ quan, đơn vị đã gắn trách nhiệm người đứng đầu tập chung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, coi việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện. Chủ động phối hợp giữa các cấp, ngành trong quá trình giải quyết ý kiến, kiến nghị được đảm bảo, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, có trách nhiệm. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát kết quả tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan đối với các ý kiến, kiến nghị đơn vị, địa phương trả lời, hứa và đề ra các giải pháp khắc phục theo từng giai đoạn,...

---

<sup>1</sup> Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 14/6/2023; báo cáo số 51/BC-HĐND ngày 08/9/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX;

**2. Kết quả cụ thể:** Tổng số ý kiến kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 chuyển đến UBND huyện xem xét, giải quyết là 56 ý kiến. Trong đó:

**2.1. Trước kỳ họp tổng số ý kiến kiến nghị 27 ý kiến, Trong đó:**

- Số ý kiến, kiến nghị có văn bản trả lời dứt điểm là: 24/27 ý kiến đạt 88,9%.
- Số ý kiến, kiến nghị đang tiếp tục giải quyết: 01/27 chiếm 3,7% (*chi tiết theo phụ lục 1 gửi kèm theo báo cáo này*).
- Tổng số ý kiến kiến nghị chưa có văn bản trả lời: 02/27 ý kiến chiếm 7,4% (*chi tiết theo phụ lục 2 gửi kèm theo báo cáo này*).

**2.2. Sau kỳ họp tổng số ý kiến kiến nghị 29 ý kiến, Trong đó:**

- Số ý kiến, kiến nghị có văn bản trả lời dứt điểm là: 28/29 ý kiến đạt 96,6%.
- Số ý kiến, kiến nghị đang tiếp tục giải quyết: 01/29 chiếm 3,4% (*chi tiết theo phụ lục 1 gửi kèm theo báo cáo này*).

**3. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri:**

Sau khi nhận được kế hoạch tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy Ban nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị phân công lãnh đạo tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri theo kế hoạch; tại điểm tiếp xúc Ủy ban nhân dân huyện giao các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp thu đầy đủ, phân loại, kịp thời giải đáp những vướng mắc kiến nghị cử tri liên quan đến các lĩnh vực phụ trách, thuộc thẩm quyền tại cuộc họp. Đối với các ý kiến, kiến nghị vượt cấp, không thuộc thẩm quyền sau mỗi đợt tiếp xúc được các Tổ đại biểu HĐND huyện tổng hợp kiến nghị và gửi về Thường trực HĐND huyện phân loại chuyển đến UBND huyện và các ngành chức năng có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, giải quyết dứt điểm theo quy định.

Qua các đợt tiếp xúc cử tri, UBND huyện nhận thấy việc giải trình trực tiếp tại các cuộc tiếp xúc cử tri cũng giúp cử tri tin tưởng vào công tác lãnh đạo của Đảng, công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền trên địa bàn huyện; từ đó cử tri cởi mở hơn trong việc trình bày quan điểm, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, hạn chế được tình trạng cử tri bức xúc tại các buổi tiếp xúc. Chất lượng các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày càng được nâng cao, đi vào trọng tâm, kiến nghị đúng cấp có thẩm quyền, đúng quy định, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho cử tri.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có một số tồn tại hạn chế như: Trách nhiệm đôn đốc, tham mưu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri một số cơ quan, đơn vị chưa sát sao, việc phối hợp với chính quyền địa phương trong trả lời ý kiến kiến nghị cử tri của số ít cơ quan chưa chặt chẽ dẫn đến một số

ít ý kiến chưa được xem xét, trả lời, giải quyết (*Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 72 Chợ Đồn*); một số đơn vị sau khi tiếp nhận ý kiến, đã chủ động khắc phục, giải quyết; tuy nhiên không thực hiện báo cáo hoặc chỉ báo cáo qua điện thoại (*Hạt quản lý đường bộ 4*).

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm:**

- UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng bố trí thời gian tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri và trực tiếp tiếp thu, giải trình làm rõ các nội dung ý kiến kiến nghị cử tri tại Hội nghị; chỉ đạo giải quyết các ý kiến kiến nghị theo thẩm quyền và khả năng nguồn lực của địa phương.

- Đến nay 96,4% (54/56) ý kiến kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện được các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, trả lời theo quy định. Việc tiếp nhận, trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp được UBND huyện chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị địa phương nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời, ngắn gọn, không diễn giải nhiều và cơ bản sát, đúng với nội dung cử tri quan tâm, kiến nghị.

### **2. Tồn tại, nguyên nhân:**

- Kết quả giải quyết một số ý kiến kiến nghị còn chậm, một số ít chưa có văn bản trả lời, giải quyết (*theo phụ lục 1, 2 gửi kèm*).

Nguyên nhân: Một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; một số ý kiến có nguồn gốc lịch sử từ những năm 1960, quá trình sử dụng đất trải qua nhiều thời kỳ nên còn nhiều vướng mắc, tồn tại liên quan đến việc xác định rõ ranh giới quản lý, sử dụng đất và vướng mắc liên quan đến việc trùng lẫn giữa diện tích đất quốc phòng do Lữ đoàn 72 quản lý với diện tích đất người dân địa phương sử dụng. Do đó cần phải có thời gian, lộ trình mới có thể giải quyết dứt điểm, nên một số ít ý kiến chưa đáp ứng kịp thời nguyện vọng của cử tri.

### **3. Giải pháp thực hiện:**

- Theo chức năng, thẩm quyền trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo, chuyên tải ý kiến kiến nghị với cấp có thẩm quyền quan tâm thực hiện, giải quyết dứt điểm các ý kiến liên quan đến đất đai đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, các công trình phúc lợi đang giải quyết theo lộ trình, thứ tự ưu tiên cấp bách.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xem xét chủ động cân đối các nguồn vốn ngân sách dự phòng của đơn vị, nguồn vốn duy tu bảo dưỡng hàng năm, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, kêu gọi các đơn vị tài trợ... để thực hiện các công trình (nếu có).

### III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Thường trực HĐND huyện chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của Đại biểu HĐND; thực hiện tốt nhiệm vụ theo thẩm quyền, đặc biệt trong công tác tổng hợp, theo dõi, giám sát việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri theo quy định.

2. Đề nghị Thường trực HĐND huyện chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt công tác phối hợp với phòng, ban, ngành chính quyền địa phương trong việc tổng hợp chuyển ý kiến, kiến nghị cử tri. Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan đơn vị tham mưu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định.

Trên đây là Báo cáo bổ sung kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp 9, HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban nhân dân huyện./.

**Nơi nhận:**

*Gửi bản điện tử*

- TT HĐND huyện (B/cáo);
- TT UBMTTQVN;
- LĐ UBND huyện;
- Các Tổ ĐB HĐND huyện;
- LĐ Văn phòng;
- Các cơ quan chuyên môn huyện;
- UBND các xã, thị trấn (t/hiện);
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Triệu Huy Chung**

**BÁO CÁO**

**Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện đang tiếp tục giải quyết**  
(Gửi kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày        tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn)

TT	Nội dung ý kiến, kiến nghị	Kết quả trả lời	Đơn vị trả lời
<b>I. Trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện</b>			
1	Đề nghị Công ty Ngọc Linh xử lý đất vùi lấp ruộng, lòng suối Khau Cùm do sạt lở đất của Công ty Ngọc Linh trả lại đất canh tác cho người dân và khôi phục lại lòng suối Khau Cùm như ban đầu (ý kiến của cử tri <i>Lục Thị Hương, thôn Bản Diều, xã Ngọc Phái</i> ).	Đối với nội dung này, Công ty Ngọc Linh đã Văn bản số 02/CV-CNNL ngày 22/6/2023 trả lời cử tri. Tuy nhiên để thực hiện giải quyết dứt điểm nội dung trên, ngày 03/7/2023 UBND huyện đã có Văn bản 1596/UBND-TNMT báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện tình hình khắc phục sạt lở, bồi lấp suối Khau Cùm và vùi lấp đất nông nghiệp của người dân thôn Bản Diều, xã Ngọc Phái. Tuy nhiên, đến nay nội dung trên UBND tỉnh vẫn chưa có văn bản trả lời.	Công ty TNHH Ngọc Linh trả lời tại Văn bản số 02/CV-CNNL ngày 22/6/2023
<b>II. Sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện</b>			
	Năm 2013, 09 hộ dân thôn Bản Cưa, xã Bằng Lãng đã thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng	Đối với nội dung này để có cơ sở kiểm tra, rà soát hồ sơ và trả lời cử tri, phòng Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 165/TNMT-ĐĐ ngày 15/9/2023 về việc làm rõ ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX, trong đó: đề nghị UBND xã Bằng Lãng kiểm tra, làm rõ ý kiến của cử tri, trong đó xác định cụ thể từng hộ gia đình, cá nhân, các thửa đất phản ánh chưa được cấp GCNQSD đất, nguyên nhân, lý do chưa được cấp. Đồng thời, rà soát cụ thể hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận	Phòng Tài nguyên và môi trường trả lời tại Báo cáo số 65/BC-TNMT ngày 09/11/2023

2	<p>nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận. Đề nghị Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện rà soát, xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân (ý kiến cử tri Nguyễn Văn Phúc, thôn Bản Cưa, xã Bằng Lãng).</p>	<p>quyền sử dụng đất đã được UBND xã trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận hay chưa và cung cấp các hồ sơ có liên quan gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.</p> <p>Theo báo cáo của UBND xã Bằng Lãng tại Báo cáo số 483/BC-UBND ngày 22/9/2023 về việc làm rõ ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX, trong đó, UBND xã đã làm việc với cử tri Nguyễn Văn Phúc, thôn Bản Cưa, xã Bằng Lãng để làm rõ ý kiến, cụ thể ý kiến của ông Nguyễn Văn Phúc như sau:</p> <p><i>“Năm 2013, có dự án đo đạc cấp GCN QSD đất, lúc đó ông Vy Hiệp Quyết là công chức địa chính xã Phong Huân có làm thủ tục trao tặng bố cho con và ông Vy Hiệp Quyết đã thu sổ cấp đất ruộng cũ đi đến nay vẫn chưa được. Gồm:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GCN QSD đất của ông Ma Đình Đào tặng cho con là ông Ma Đình Hiên, ông Ma Đình Huy;</li> <li>- GCN QSD đất của ông Ma Văn Ma tặng cho con là ông Ma Văn Côn;</li> <li>- GCN QSD đất ông Nông Văn Vang tặng cho con là ông Nông Văn Thỏ;</li> <li>- GCN QSD đất của ông Nguyễn Văn Tài tặng cho con là ông Nguyễn Văn Phúc;</li> <li>- GCN QSD đất của ông Nông Văn Bộ tặng cho con là ông Nông Đức Thế, Nông Đức Thiện.</li> <li>- GCN QSD đất của ông Tô Văn Cáp tặng cho con là ông Tô Văn Tuấn và ông Tô Văn Ngân.</li> <li>- GCN QSD đất của ông Liêu Đình Chiến tặng cho con là ông Liêu Đình Thắng.</li> <li>- GCN QSD đất của ông Nguyễn Văn Quế tặng cho con là ông Nguyễn Văn Ánh.</li> <li>- GCN QSD đất của ông Liêu Đình Ứng tặng cho con là ông Liêu Đình Trường.</li> <li>- GCN QSD đất của ông Nông Văn Phân tặng cho con là ông Nông Viết</li> </ul>	
---	--	---	--

		<p><i>Toại.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GCN QSD đất của ông Nông Văn Thượng tặng cho con là ông Nông Văn Hành.</li> <li>- GCN QSD đất của ông Ma Văn Ngự tặng cho con là bà Ma Thị Hoa.</li> <li>- GCN QSD đất của ông Liêu Văn Xò tặng cho con là ông Liêu Văn Hiều.</li> </ul> <p><i>Qua trao đổi với cử tri Nguyễn Văn Phúc và các hộ gia đình cho biết thời điểm thực hiện dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD đất năm 2013 đã được thực hiện hồ sơ tặng cho QSD đất (Cả bên A và bên B đều đã được ký hồ sơ tặng cho tại UBND xã Phong Huân). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các hộ gia đình trên vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận QSD đất.”</i></p> <p>Sau khi làm rõ ý kiến của cử tri, UBND xã Bằng Lãng đã có Văn bản số 481/CV-UBND ngày 26/9/2023 về việc phối hợp kiểm tra, xem xét hồ sơ cấp GCN QSD đất theo ý kiến cử tri gửi đến Ủy ban nhân dân xã Yên Phong để rà soát và Văn bản số 584/CV-UBND ngày 03/11/2023 gửi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện để phối hợp rà soát.</p> <p>Do vậy, đối với nội dung trên hiện nay đang được UBND xã Bằng Lãng và các đơn vị liên quan kiểm tra rà soát, làm rõ để trả lời cử tri theo quy định.</p>	
--	--	---	--

**BÁO CÁO**

**Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện chưa có văn bản trả lời**  
 (Gửi kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày           tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn)

<b>TT</b>	<b>Nội dung ý kiến, kiến nghị</b>	<b>Kết quả trả lời</b>	<b>Đơn vị trả lời</b>
1	Đề nghị Lữ đoàn 72- Bình chủng công binh sớm giải quyết dứt điểm diện tích đất chồng lấn của các loại đất giữa hộ dân với quốc phòng ( <i>Cử tri Chu Văn Tính – Công chức Địa chính- XD, xã Yên Thượng</i> ).	Chưa có văn bản trả lời	Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 72 Chợ Đồn "Khu C" HT 3TC-426 huyện Chợ Đồn
2	Đề nghị Lãnh đạo đơn vị trả lời cử tri bằng văn bản về việc hỗ trợ di dời, tháo bỏ cột điện của trạm điện 911 cũ thuộc đơn vị Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 72 quản lý, hiện nay không còn sử dụng, đã hỏng, bị nghiêng gây mất an toàn cho nhà dân trên địa bàn Tổ 13, thị trấn Bằng Lũng. Nếu đơn vị Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 72 không di dời, tháo bỏ thì người dân tự bỏ kinh phí để tháo bỏ nhằm đảm bảo an toàn có được không ? ( <i>Cử tri Nguyễn Thị Dương - Trưởng ban CTMT tổ 13, thị trấn Bằng Lũng</i> ).		